



# สรุปข่าว สธ.

ประจำวันที่

13 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### วันแม่แห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ, ทีวีทุกช่อง

-ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านนายกฯ นำประชาชนทำบุญ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. ลงนามถวายพระพร ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ภายใต้การดูแลความสะอาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามคำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิ, ผู้ลงนามถวายพระพรสวมใส่หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนลงนาม

-หน่วยแพทย์พระราชทาน กองแพทย์หลวง และกองแพทย์ราชสำนักและแพทย์ประจำพระองค์ ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกันให้บริการประชาชน ทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจโรคทั่วไป อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และกู้ชีพขั้นสูง รวมทั้งการส่งต่อไปยังรพ.กรณีที่มีความจำเป็น และยังมีรถตรวจโรคติดต่อเชิงรุกเข้ามาให้บริการที่ท้องสนามหลวง 3 คัน

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, mcot, bangkokbiznews)

-พ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ให้สัมภาษณ์ว่า แม้ประเทศไทยจะไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศมาระยะหนึ่ง แต่มีรายงานการระบาดครั้งใหม่ในหลายประเทศที่เคยควบคุมโรคได้ดีมาก่อน เช่น เวียดนาม นิวซีแลนด์ ดังนั้น ทุกภาคส่วนยังต้องเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. ซึ่งที่นาคือเป็นห่วงคือ ขณะนี้เริ่มพบหลายสถานที่และกิจการหย่อนมาตรการป้องกันโรค เช่น ปลอมให้ผู้ให้บริการเบียดเสียดใกล้ชิดและไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ นอกจากนี้ ประชาชนบางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ผ่านแพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชันไทยชนะ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควส, js100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, businessstoday, innnews, tnn thailand, thebankokinsight, sanook)

-ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 12 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากสหรัฐฯ 1 ราย อินเดีย 1 ราย และอียิปต์ 3 ราย เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้และรัฐกำหนด มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 6 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,169 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 129 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย รักษาหาย ผู้ป่วยสะสม 3,356 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ

-นายจุฬา สุขมานพ ผอ.กพท. เปิดเผยว่า ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องการเปิดน่านฟ้าให้สายการบินพาณิชย์ทั่วไปเข้าประเทศไทย โดยจะต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศร่วมกับ ศบค. สำหรับกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ให้ข้อมูลว่ามีนักธุรกิจต่างชาติประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมาก ภาครัฐกำลังพิจารณาความพอเพียงของสถานที่กักตัวทางเลือก

### ประเด็นผลกระทบ

1. การผ่อนคลายกิจการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, js100

-ศบค. อนุญาตให้ผ่อนคลายเป็น 3 กิจการเริ่ม 13 ส.ค. ดังนี้ 1) ทดลองเปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ให้มีการเรียนการสอนได้ตามปกติ เป็นไปตามความสมัครใจและตามความเหมาะสมของระบบการศึกษาในแต่ละแห่ง 2) ขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ สามารถมีจำนวนผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะ และ 3) การแข่งขันกีฬากลางแจ้งหรือในร่ม สามารถมีผู้เข้าชมได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชม

2. การเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, isaranews

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อนุญาตจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ แต่ให้เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น รับประทานอาหาร ส่วนการรับปริญญาต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอรรถพล ตรีกตรอง เลขาธิการ คกก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือเรื่อง การเปิดสถานศึกษา On-Site ครอบคลุม ครอบคลุมครบชั้น ไปยังผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน, ศึกษาธิการจังหวัด, ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชน จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.สตูล และ จ.สงขลา เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาจากผู้สอนอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องและช่วยให้ระบบการเรียนการสอนสู่รูปแบบปกติ ด้าน ศธ.ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดที่ทดลองเปิดสถานศึกษาตั้งแต่ 13 ส.ค. เป็นต้นไป ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ สธ. กำหนด

## ประเด็นข่าว

## 3.แรงงานไทยกลับจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-นายสุทธิ สุโกศล ปลัด ก.แรงงาน เปิดเผยว่า วันที่ 13 ส.ค. แรงงานไทยจะเดินทางมาจากประเทศอุซเบกิสถาน 94 คน มีรถบัสมารับที่สนามบิน 2 คัน เพื่อพาทั้งหมดไปกักตัวที่สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ ตามขั้นตอนที่ สธ. กำหนด ก่อนจะอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป

## 4.ชาวญี่ปุ่นติดเชื้อกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-เฟซบุ๊กเพจ “ก๊ฟจิ้งนังเล่า” รายงานข้อมูลว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางกลับจากประเทศไทย 2 รายแล้ว โดยรายแรก ชายไทย อายุประมาณ 20 กว่าปี เดินทางถึงญี่ปุ่น 1 ส.ค. 2563 ไม่แสดงอาการ ลงที่สนามบินฮานาเดะ โตเกียว อาศัยอยู่ที่ จ.นางาโนะ รายที่ 2 ชายชาวญี่ปุ่น อายุประมาณ 40-49 ปี เดินทางถึงญี่ปุ่น 8 ส.ค. 2563 ไม่แสดงอาการ ลงที่สนามบินฮานาเดะ โตเกียว อาศัยอยู่ที่ จ.ไซตามะ ส่วนรายละเอียดการติดเชื้อยังไม่ทราบ ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทราบเรื่องแล้วอยู่ระหว่างประสานขอรายละเอียดกับทางการญี่ปุ่น

## 5.การพัฒนาวัคซีนของรัสเซีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, มติชน

-ความคืบหน้าหลังรัสเซียประกาศความสำเร็จในการคิดค้นวัคซีนต้านโควิด 19 พร้อมผลิตใช้ในประเทศแล้ว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัสเซียตั้งชื่อวัคซีนว่า Sputnik V ได้รับความร้องขอแล้วจากกว่า 20 ประเทศสำหรับวัคซีน 1 พันล้านโดสที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขณะที่สมาคมองค์การทดลองทางคลินิก เรียกร้องรัฐบาลชะลอการอนุมัติใช้วัคซีนที่ยังไม่จบการทดลองระยะสุดท้ายที่ต้องใช้อาสาสมัครจำนวนมากและใช้เวลานานหลายเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจริง ด้าน นายทาร์ก ยาซาเรวิก โฆษกองค์การอนามัยโลก แถลงว่า ต้องการตรวจสอบวัคซีน Sputnik V โดยขณะนี้มีผู้พัฒนาวัคซีนโควิด 19 ทั้งหมด 168 ราย มีเพียง 28 รายที่คืบหน้าถึงขั้นทดลองกับมนุษย์ ส่วนวัคซีนของรัสเซียยังอยู่ในระยะที่ 1 เท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, thestandard

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ประเทศไทยมีงบในส่วนนี้ 3.5 พันล้านบาท ส่วนหนึ่งใช้สำหรับพัฒนาวัคซีนเอง ซึ่งกำลังจะทดสอบในคน อีกส่วนนำไปร่วมทุนและร่วมมือกับหลายชาติในการค้นคว้าวิจัย

## 6.ขอให้ผ่อนคลายกิจการสนามม้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน

-นายวุฒิวัฒน์ พงษ์ไชยกูล ประธานชมรมเจ้าของม้าแข่ง จ.นครราชสีมา และผู้ประกอบการเกี่ยวกับวงการม้าแข่งกว่า 40 คน ร่วมเตรียมพร้อมการจัดการแข่งม้าในรูปแบบ New Normal และขอความเห็นใจรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาผ่อนปรนให้จัดการม้าแข่งได้เหมือนเดิม

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, เติลนิวิส, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, สำนักข่าวอินโฟเควส, thebangkokinsight, nationtv, xinhuathai)

- สหรัฐฯ** ทุ่ม 1.5 พันล้านเหรียญ สั่งวัคซีนโควิด 19 กว่า 100 ล้านโดส กับบริษัทผลิตยา โมเดอร์นา
- เวียดนาม** ประกาศ 10 วันจากนี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญต่อสู้โควิด 19
- สเปน** ยอดผู้ติดเชื้อกลับมาสูงสุดในยุโรปตะวันตก หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ 4,923 ราย ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ด้านผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า สเปนกำลังจะเจอวิกฤตอีกครั้ง
- นิวซีแลนด์** กลับมาล็อกดาวน์รอบใหม่หลังเจอผู้ป่วยโควิด 19 ในประเทศโดยไม่ทราบสาเหตุ เมืองโอ๊คแลนด์ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ระดับ 3 มีผลบังคับใช้อย่างน้อย 72 ชม. ส่วนพื้นที่อื่นให้ยกระดับมาตรการจากระดับ 1 เป็นระดับ 2
- เกาหลีใต้** พบผู้ป่วยใหม่ 54 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยแบบกลุ่มก้อน เป็นครั้งแรกนับแต่ 26 ก.ค. ที่มีผู้ป่วยรายวันเกิน 50 ราย
- ฟิลิปปินส์** นายโรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ระบุ จะเป็นอาสาสมัครทดลองฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ของรัสเซียเป็นคนแรก
- ออสเตรเลีย** รัฐวิกตอเรียยืนยันผู้ป่วยใหม่ 410 ราย ผู้เสียชีวิตอีก 21 ราย ในวันเดียว เป็นไปได้มากที่จะต้องล็อกดาวน์ตลอดปี 2564 จึงขอให้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยตระหนักและรับผิดชอบต่อส่วนรวม
- ภูฏาน** ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ หลังพลเมืองรายหนึ่งซึ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศไม่แสดงอาการป่วย แต่ตรวจพบเชื้อโควิด 19 หลังออกจากสถานกักตัว และมีการสัมผัสใกล้ชิดกับคนจำนวนมากในกรุงทิมพู
- สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 20,514,016 ราย เสียชีวิต 745,687 ราย ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ บราซิล อินเดีย รัสเซีย และแอฟริกาใต้ ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 113 ขณะที่ประเทศในเอเชียที่ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และเวียดนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก., เว็บไซต์ (amarintv, linetv, ข่าวสด, ผจก.ออนไลน์, tnnthailand, คมชัดลึก)

-นิวซีแลนด์ เร่งตรวจสอบหลังพบผู้ติดเชื้อ 4 รายในครอบครัวหนึ่ง ในรอบ 102 วัน แต่ยังไม่สามารถหาต้นตอของเชื้อได้ ซึ่งเป็นไปได้ว่าไวรัสอาจปนเปื้อนมากับสินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศ จนท.กำลังตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่งในเมืองโอ๊คแลนด์ ที่สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวที่ติดเชื้อทำงานอยู่ โดยก่อนหน้านี้ จีนเคยแถลงเรื่องการพบเชื้อไวรัสบนบรรจุภัณฑ์ด้านนอกของกล่องแช่แข็งนำเข้าจากเอกวาดอร์ ด้านศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ มีการปิดนิคมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเมืองแล้ว

## ประเด็นข่าว

### บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแผนควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 รอบ 2 ว่า ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณสถานการณ์ได้เร็วและไม่เกิดการแพร่ระบาดวงกว้าง คือ การค้นหาผู้ป่วยได้เร็ว สอบสวนโรคเร็ว และนำผู้ป่วยเข้ามาอยู่ในสถานกักกันทั้งหมด โดยการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อ 2 ส่วน ได้แก่ 1.การสกัดเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ ในสถานที่กักกันประเภทต่างๆ จนครบ 14 วัน และ 2.การเจอผู้ติดเชื้อภายในประเทศ โดยสถานพยาบาลต้องค้นหาผู้ติดเชื้อให้เข้มข้นเช่นเดิม โดยเฉพาะ 3 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยปอดอักเสบ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอาการ และผู้ป่วยทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน ในส่วนของภาครัฐ ได้เตรียมการเพิ่มหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในทุกจังหวัดให้สามารถสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสได้โดยเร็ว จะจำกัดวงของโรคให้อยู่ในพื้นที่และสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเฉพาะแห่งที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ จะมีการเฝ้าระวังเชิงรุก ด้วยการส่งรถพระราชทานตรวจเชื้อซีวีอาร์ยักเข้าไปเก็บตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ สำหรับแผนรองรับในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.มีเตียงไอ.ซี.ยู. 571 เตียง ห้องแยกสำหรับอาการหนัก 11,206 เตียง เตียงทั่วไป 10,349 เตียง อุปกรณ์เวชภัณฑ์ เช่น หน้ากาก N95 เตรียมไว้กว่า 1.12 ล้านชิ้น ชุด PPE กว่า 5.11 แสนชุด และเครื่องช่วยหายใจ 1.1 หมื่นเครื่อง มาตรการเชิงรุกที่สำคัญที่สุด คือ การป้องกัน ซึ่งระดับบุคคล จะต้องคุมมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ทั้งการใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงการไปในสถานที่แออัด และกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัว และระดับองค์กร ให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เลื่อนเวลาการทำงาน คัดกรองให้ผู้ป่วยทางเดินหายใจหยุดอยู่บ้าน

### คลินิกชุมชนอบอุ่นธุรกิจ บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : thaiPBS

-เสนอสุภีปขาว สปสช.ตรวจสอบกรณีคลินิกชุมชนอบอุ่นเบิกงบฯ บัตรทองเกินจริง 88 แห่ง มี 2 ลักษณะ คือ 1.การกรอกข้อมูลเท็จ เช่น เพิ่มน้ำหนัก-ลดส่วนสูง เพื่อให้ผู้ป่วยต้องตรวจเพิ่มและคลินิกเบิกเงินได้สูงขึ้น 2.การใช้เอกสารปลอม สวมสิทธิผู้ป่วยอื่นที่ไม่ได้ตรวจจริง ซึ่งการทุจริตเกี่ยวพันไปถึงแล็บเอกชนที่ทำหน้าที่อ่านผลตรวจ โดย DSI ตรวจสอบแล็บ 2 แห่งใน จ.ปทุมธานี พบว่ามีการออกผลตรวจที่เป็นเท็จ บางฉบับไม่ระบุชื่อคลินิกที่ส่งตรวจ บางฉบับผลตรวจออกมาก่อนที่จะมีการคัดกรอง การตรวจสอบจึงมุ่งไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างคลินิกและแล็บ โดยพบข้อน่าสงสัยในลักษณะของการอำพรางเส้นทางการเงิน ซึ่งเชื่อมโยงไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทั้งรพ.ใหญ่ และผู้คนในแวดวงการแพทย์

### ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, New18, ไทยรัฐ, thailandplus, MCOT)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย.เปิดเผยว่า ออย.ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วน 7Fit ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของ ออย. จากการตรวจสอบพบเว็บไซต์หลักของผลิตภัณฑ์ปิดไปแล้ว แต่อีก 7 เว็บไซต์ยังโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 7Fit อยู่ โดยเลขสารบบอาหารที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์เป็นของผลิตภัณฑ์อื่น จึงเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลอม อีกทั้งยังมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ได้ประสาน.ดิจิทัลฯ ให้ระงับการโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

### ยกระดับเครื่องมือแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยรัฐออนไลน์)

-นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผอ.สตอ.เปิดเผยว่า ได้เร่งทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับความต้องการที่ขยายตัวจากสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งจะมีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล

### ชุมชนต้นแบบปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานคณะทำงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตฯ 5 พร้อมคณะ ศึกษาการจัดการขยะชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน ชุมชนต้นแบบปลอดภัยที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยการกำจัดขยะ เริ่มจากการประชุมหมู่บ้าน สร้างสภาผู้นำชุมชน สร้างธรรมนูญสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดหมู่บ้านทุก 3 เดือน ชาวบ้านที่เก็บขยะจะมีสมุดบันทึกความดีเพื่อนำไปลดดอกเบี้ยหรือเพิ่มวงเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน และได้ของบประมาณจาก สสส.เพื่อไปศึกษาดูงานที่บริษัททวงษ์พาณิชย์ และเชิญตัวแทนบริษัทมาให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ สร้างเป็นเครือข่ายชุมชนคัดแยกสิ่งแวดล้อม และยังมีส่วนเยาวชนจักรยานเก็บขยะ ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอย่างต่อเนื่อง

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

